

สรุปข่าวประจำวัน 4-10 กันยายน 2562

“พาณิชย์” แจงปณีสไม่ต่อเอ็มโอยูซื้อข้าวจีทูจี เหตุเปิดเสรีนำเข้า คาคไทยขายข้าวคุณภาพดีได้เพิ่ม

นางมนัสสินิตย์ จีรวัดน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลฟิลิปปินส์แจ้งไม่ต่ออายุ บันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ ว่า เอ็มโอยูฉบับล่าสุดของไทย ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2561 กรมฯ จึงได้ทำเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานอนุมัติให้รัฐบาลไทย ลงนามเอ็มโอยูฉบับใหม่ ซึ่งจะใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562-31 ธ.ค.2563 แต่ในช่วงปี 2562 ยังไม่ทันที่ ครม. จะได้ พิจารณานอนุมัติ รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อข้าวแบบใหม่ โดยยกเลิกการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และเปิดเสรีให้ภาคเอกชนเป็นผู้นำเข้าเองทั้งหมด จากเดิมที่จะมีทั้งการประมูลขายแบบจีทูจีเป็นส่วนใหญ่ และเปิดให้นำเข้าโดยภาคเอกชนเป็นบางส่วน ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงไม่จำเป็นต้องทำเอ็มโอยูกับรัฐบาลฟิลิปปินส์อีกต่อไป

“การปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ จะมีผลดี คือ ภาคเอกชนของฟิลิปปินส์จะนำเข้าได้โดยเสรีมากขึ้น และเป็นโอกาสที่ผู้ส่งออกไทยจะส่งออกได้มากขึ้นกว่าการใช้ระบบประมูลแบบเดิม โดยเฉพาะจะส่งออกข้าวคุณภาพดี ราคาสูงได้มากขึ้น แต่ก็ต้องแข่งขันกับคู่แข่งด้วย ทั้งเวียดนาม อินเดีย เป็นต้น”

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ได้กำหนดให้ประเทศที่จะเข้าร่วมประมูลขายข้าวแบบจีทูจีให้กับฟิลิปปินส์ จะต้องลงนามในเอ็มโอยูก่อนจึงจะเข้าร่วมได้ ซึ่งไทยได้ลงนามเอ็มโอยูมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี และในเนื้อหาของเอ็มโอยูระบุว่าทั้ง 2 ประเทศจะซื้อขายข้าวระหว่างกันปริมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นกรอบกว้างๆ แต่จะซื้อขายได้ตามปริมาณที่กำหนดหรือไม่ อยู่ที่ความต้องการของผู้ซื้อ ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม อินเดีย ก็ต้องลงนามเอ็มโอยู

นางมนัสสินิตย์กล่าวว่า ที่ผ่านมา ไทยสามารถชนะการประมูลขายข้าวแบบจีทูจีให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์เฉลี่ยปีละ 3-5 แสนตัน โดยไม่เสียภาษีนำเข้า ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 25% เพราะรัฐบาลฟิลิปปินส์นำไปแจกให้กับประชาชนยากจนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ แต่เมื่อเปลี่ยนมาให้เอกชนเป็นผู้นำเข้า จะทำให้มีการนำเข้าข้าวคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำออกขายในท้องตลาดทั่วไป แต่จะต้องเสียภาษีนำเข้า โดยหากเป็นประเทศในอาเซียนจะเสียภาษีนำเข้า 35% และนอกอาเซียน 50%

อย่างไรก็ตาม ในเร็วๆ นี้ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ จะนำคณะผู้ส่งออกไทยเดินทางไปฟิลิปปินส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ รวมถึงอาจจะพบปะกับหน่วยงานนำเข้าของฟิลิปปินส์ด้วย

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“จรินทร์” เตรียมเปิดตัวข้าวเหนียวราคาถูกล็อตแรก กระจายผ่านร้านธงฟ้า 11 ก.ย.นี้

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมการค้าภายในได้จัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคข้าวเหนียวทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งบริโภคข้าวเหนียวและได้รับความเดือดร้อนจากการที่ข้าวเหนียวราคาสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตขาดแคลนจากภาวะภัยแล้งและเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว โดยดำเนินการใกล้จะเสร็จแล้ว และพร้อมที่จะระบายออกสู่ตลาดวันที่ 11 ก.ย.2562 นี้

“ผมจะเป็นประธานเปิดโครงการนี้ในวันที่ 11 ก.ย.ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งข้าวเหนียวถุงลီตแรก กระจายสินค้าไปยังร้านธงฟ้าทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่บริโภคข้าวเหนียว” นายจรินทร์กล่าว

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ข้าวเหนียวบรรจุถุงที่ทำออกมาจะมี 2 ขนาด คือ ขนาดถุงละ 2 กิโลกรัม (กก.) จำหน่ายถุงละ 70 บาท และถุงขนาด 5 กก. เบื้องต้นกำหนดราคาจำหน่ายถุงละ 160 บาท ถูกกว่าขนาด 2 กก. ซึ่งขณะนี้ การผลิตลီตแรกใกล้เสร็จแล้ว ตั้งเป้าผลิต 2-3 แสนถุง และกำลังจะจัดส่ง กระจายไปยังร้านธงฟ้า โดยเน้นในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ที่มีผู้บริโภคข้าวเหนียว โดยมั่นใจว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคข้าวเหนียวในช่วงนี้ได้

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ชวานาเฮ! ได้เงินช่วยเหลือแฉ่ 9 ก.ย.นี้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่ ที่ประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส. นัดพิเศษ ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เห็นชอบรายละเอียดโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 แล้ว ทำใหั ธนาคารสามารถเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยค่าปลูกข้าวไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ แก่ชวานาที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.3 ล้านราย วงเงินช่วยเหลือ 2.4 หมื่นล้านบาทได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

“โครงการจ่ายเงินช่วยค่าปลูกข้าวแก่ชวานาได้รับการเห็นชอบมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ เพราะติดขัดปัญหาเงินดอกเบีย้ชดเชยจากรัฐบาล ซึ่งธ.ก.ส.ขอไป 2.62% แต่สำนักงบประมาณให้แค่ 2.175% ครม.จึงให้ไปเจรจากันจนได้ข้อสรุปว่ ธ.ก.ส.ได้รับดอกเบีย้ชดเชย 2.4% ซึ่งอ้างอิงจากดอกเบีย้เงินฝาก 12 เดือนของธ.ก.ส.บวก 1%ซึ่งล่าสุดบอร์ด ธ.ก.ส.ก็ได้เห็นชอบแล้วด้วย” นายอภิรมย์ กล่าว

ทั้งนี้ธนาคารจะทยอยโอนเงินช่วยค่าปลูกข้าว เข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี กลุ่มแรกได้ก่อน 203,000 ราย วงเงิน 1,500 ล้านบาท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ก.ย.เป็นต้นไป ส่วนรายที่เหลือต้องรอกรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อมา ซึ่งธนาคารก็ได้เตรียมเงินไว้พร้อมจ่ายทันที เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนทั้งปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมได้โดยเร็วที่สุด

ส่วนมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม มียอดขอสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 50,000 บาทต่อรายดอกเบี้ย 0%ในปีแรก และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบีย้ 5% มาแล้วกว่า 100,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 800 ล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ ให้นโยบายกับธ.ก.ส.ให้เร่งอนุมัติสินเชื่อสำหรับดูแลช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว เพราะจะเป็นส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ทำให้เกษตรกรในหลายจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

DITP แฉ่ผู้ส่งออกไทยจับตาก็มพูชา หลังพบเริ่มผลิต-ส่งออกข้าวหอมมะลิออร์แกนิกเพิ่มขึ้น

นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่ ปัจจุบันกัมพูชาได้มีการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้น และบริษัทที่ส่งออกข้าวหลายรายได้หันมาผลิตและส่งออกข้าวออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้น

ด้วย โดยเฉพาะบริษัท Amru Rice ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของกัมพูชาเป็นผู้เริ่มให้ความสนใจ และเล็งเห็นโอกาสในตลาดข้าวออร์แกนิกแรกๆ ว่าสามารถเติบโตและทำกำไรได้อีกมาก จึงปรับแผนการตลาดหันมาส่งเสริมการส่งออกข้าวออร์แกนิกเพิ่มขึ้น และยังได้ลงทุนพัฒนาสายการผลิต ตั้งแต่โรงสีข้าว โรงอบข้าว และเครื่องจักรสำหรับบรรจุข้าวที่ถูกต้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ข้าวออร์แกนิกส่วนใหญ่ พบว่า ปลูกในจังหวัดพระวิหารและปันทียเมียนเจย โดยเป็นการปลูกในรูปแบบของการ Contract Farming ระหว่างบริษัทผู้ส่งออกข้าวกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีบริษัท Amru Rice เป็นผู้ริเริ่มทำการเกษตรแบบมีสัญญา กับประชาชนในจังหวัดพระวิหารที่มีเกษตรกรกว่า 3,000 คน มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5,000 เฮกตาร์ และมีผลผลิตข้าวที่ปริมาณ 8,000-10,000 ตันต่อปี โดยบริษัทรับรองว่าจะซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าตลาด 15-30% ซึ่งวิธีการดังกล่าว ทำให้บริษัทมีข้าวเปลือกป้อนเข้าสู่สายการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความสามารถในการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย และในเวลาต่อมา เริ่มมีบริษัทส่งออกข้าวรายอื่นๆ ให้ความสนใจตลาดข้าวออร์แกนิกและเข้ามาทำ Contract Farming กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวหอมประเภทออร์แกนิกของกัมพูชาในปี 2561 ที่ผ่านมามีปริมาณ 17,900 ตัน (รวมข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิแดง) และในช่วง 5 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-พ.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าวออร์แกนิกรวม 4,824 ตัน ลดลง 2% เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวโดยรวมลดลง 5-10% โดยตลาดส่งออกหลักของข้าวออร์แกนิกกัมพูชา คือ สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ

โดยราคาข้าวออร์แกนิก มีราคาดีกว่าข้าวขาวธรรมดา โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ข้าว Organic red Jasmine ราคาอยู่ที่ตันละ 1,407 เหรียญสหรัฐฯ ข้าว Organic Jasmine ราคาอยู่ที่ตันละ 1,377 เหรียญสหรัฐฯ และข้าว Organic brown Jasmine ราคาอยู่ที่ตันละ 1,250 เหรียญสหรัฐฯ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กัมพูชา โทร (001 or etc.) (855-23) 726304, 994314 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ที่ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

เอกชนหนุนฟื้นตลาดข้าวออร์แกนิก ทูตพาณิชย์ประสานคต.นัดคิวเจรจา GtoG

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ช่วงครึ่งปีแรกไทยส่งออกข้าวได้เพียง 4.3 ล้านตัน ลดลง 19.6% ผลพวงจากค่าบาทแข็งกระทบทั้งเจ้าตลาดส่งออกเดิมอย่างเอเชีย โกลเด้นไรซ์ นครหลวงค้าข้าว ธนสรไรซ์ แสงฟ้าอะกริเทรตติ้ง รวมถึงผู้ส่งออกน้องใหม่ที่ผันตัวจากโรงสี เช่น โอเรียนทัล โปรดิวิซ์ กล้าทิพย์ กำแพงเพชรเอ็กซ์พอร์ต ซิงตี้ก อเมริเทค ต่างชะลอตัวไปตามกัน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมหารือกับที่ปรึกษา (นายวิจักร วิเศษน้อย) และสมาคมผู้ส่งออกข้าว เพื่อประเมินสถานการณ์ และหาแนวทางผลักดันยอดส่งออกข้าวให้ถึงเป้าหมายที่สมาคม วางไว้ 9 ล้านตัน ด้วยการพลิกฟื้นตลาดออร์แกนิก ที่ประสบปัญหาเมื่อปี 2555-2556 จากกรณีผู้ส่งออกรายหนึ่งรับทำข้าวส่งมอบให้รัฐบาลต่อรัฐบาลออร์แกนิกแล้วส่งข้าวผิดมาตรฐาน ส่งผลให้ออร์แกนิกไม่มั่นใจในคุณภาพข้าวไทย จึงหันไปนำเข้าจากประเทศอื่น ไทยจึงสูญเสียตลาดข้าวคุณภาพสูงปีละ 7-8 แสนตัน

นายเสริมศักดิ์ คุตรทรงธรรม อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และกรรมการ บริษัท ข้าวไชยพร จำกัด ในฐานะเจ้าตลาดข้าวออร์แกนิก เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ในแต่ละปีตลาดนี้มีการนำเข้าข้าวจากทั่วโลกถึงปีละ 1

ล้านตัน แต่หลังจากเหตุการณ์เมื่อปี 2556 ก็ลดการนำเข้าข้าวจากไทย ทำให้เสียตลาดข้าวคุณภาพสูง ทั้งนี้ ปัจจุบัน อิรักเปลี่ยนรูปให้เอกชนนำเข้า จากเดิมนำเข้าโดยการประมูลของรัฐ ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกอิรักนำเข้าข้าวขาว 100% จากไทย 40,000-50,000 ตัน จากอดีตที่เคยนำเข้าจากไทยปีละ 700,000-800,000 ตัน

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญสมาคม และบริษัทเข้าไปหารือถึงสถานการณ์ตลาด เราก็นับสนุนให้รัฐนำคณะไปกระชับความสัมพันธ์สร้างความมั่นใจ เปิดตลาดในรูปแบบจิติหุจิติได้ เพราะเดิมอิรักจะนำเข้าแบบประมูลโดยรัฐ หรือเกรนบอร์ด แต่ช่วงหลังมานี้เปิดให้เอกชนนำเข้าได้ด้วย เราคาดว่าก่อนสิ้นปีนี้จะม่ประมูลอีก”

นายเสริมศักดิ์กล่าวว่า หลังจากที่เกิดปัญหาในตลาดอิรักจากผู้ส่งออกรายหนึ่ง ทางบริษัทจึงปรับแผนไปส่งออกตลาดอื่น เช่น แอฟริกา และเอเชียแทน และลดกำลังการผลิตลง โดยช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ส่งออกได้ 100,000 ตัน คาดว่าทั้งปีจะทำได้ 200,000-300,000 ตัน จากเดิมที่เคยส่งออกได้ปีละ 4-5 แสนตัน

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด็นไรซ์ จำกัด เปิดเผยว่า เป็นไปได้ที่ภาครัฐจะฟื้นฟูตลาดอิรัก โดยรัฐบาลควรเดินทางไปอิรัก เพื่อสร้างความมั่นใจในการสั่งซื้อ ซึ่งเท่าที่ทราบภาครัฐมีประสานผ่านสมาคมแล้ว

“หากไทยสามารถฟื้นฟูตลาดนี้ได้ จะช่วยกระตุ้นยอดส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังให้ฟื้นกลับมา จากครึ่งปีแรกบาทแข็งสวนทางกับค่าเงินประเทศคู่แข่งอื่นที่อ่อน แข่งขันยาก ยอดส่งออกของเอเชียาก็ปรับลดลงเหลือสัดส่วน 13-14% ของยอดส่งข้าวภาพรวมจากเดิมที่เคยทำได้ 16-17% ต่ำมากในรอบหลายปี”

ขณะที่ผู้ส่งออกรายใหม่ก็ให้ความสนใจตลาดอิรักเช่นกัน โดยนายศุภชัย วรอภิญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรโรไรซ์ จำกัด กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การฟื้นฟูตลาดอิรักเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะช่วงที่บริษัทก้าวเข้ามาทำตลาดส่งออกนับจากปี 2558-2561 อิรักมีการประมูลนำเข้าข้าววันบ 10 ครั้ง ทางเราเคยส่งร่วมประมูลกับเทรดเดอร์ และทราบว่าผู้ส่งออกไทยชนะประมูลไป 4-5 ครั้ง แต่อิรักเลือกไม่นำเข้าจากไทยแล้วหันไปนำเข้าจากสหรัฐ อูรุกวัย และอินเดียแทน เป็นผลจากที่อิรักไม่ม่ใจเรื่องคุณภาพข้าวไทย

“ผู้ส่งออกหวังว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีจะนำคณะไปกระชับความสัมพันธ์สร้างความมั่นใจในตลาดอิรัก และชิงส่วนแบ่งตลาดมาให้ได้ เพราะแต่ละปีอิรักต้องการนำเข้า 3-4 แสนตัน ทั้งยังเป็นตลาดที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน หากทำสำเร็จจะช่วยผู้ส่งออกจากผลกระทบค่าบาทครึ่งปีแรกทำให้ส่งออกลดลงมาก”

ด้านนายปณต บุญยะโหดระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองตูโป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่า ขณะนี้อิรักตอบรับเปิดเจรจาซื้อขายข้าวกับประเทศไทย โดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) อยู่ระหว่างประสานเข้าไปเจรจาซื้อขายในเบื้องต้น ก่อนที่จะลงนามความร่วมมือกัน

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพข้าว เบื้องต้นผู้ส่งออกข้าวไปเข้าอิรักต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หรือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

“หากสามารถเจรจาได้จะสามารถขยายตลาดส่งออกข้าวได้มากขึ้น เพราะในอดีตอิรักนำเข้าข้าวไทยปีละ 8 แสนตัน แต่ปัจจุบันส่งออกไปไม่ได้ เพราะไม่ม่ใจข้าวไทย”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงท่ามกลางภาวะการค้ำที่ชะลอลงเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะจากประเทศจีนและฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนนี้ จึงทำให้ไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามา โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 325-330 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ระบุว่าภาวะการส่งออกข้าวในระยะสั้นนี้ เวียดนามจะเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นในตลาดหลัก เช่น จีน ฟิลิปปินส์ โดยในตลาดจีนยังคงมีความต้องการข้าวมาก แต่ผู้นำเข้าข้าวของจีนต้องลดการนำเข้าข้าวจากเวียดนามลงเนื่องจากติดปัญหาทางเทคนิคที่รัฐบาลจีนกำหนดขึ้น ซึ่งนอกจากการที่รัฐบาลจีนได้เพิ่มภาษีนำเข้าข้าวแล้ว ยังมีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืชที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนลดลงไปมาก

ในขณะนี้ ผู้ประกอบการส่งออกของเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากรัฐบาลจีนและสามารถส่งข้าวไปยังประเทศจีนได้นั้นมีเพียง 21 รายเท่านั้น และตั้งแต่ต้นปี 2019 เป็นต้นมา รัฐบาลจีนได้กำหนดให้ผู้ประกอบการส่งออกของเวียดนามต้องลงทะเบียนและระบุขนาดของกำลังการผลิตของโรงงานของพวกเขา ซึ่งผู้ประกอบการจะไม่สามารถส่งออกข้าวได้เกินขนาดของตนเอง และใบอนุญาตของพวกเขาจะถูกเพิกถอนหากปริมาณการส่งออกข้าวสูงกว่ากำลังการผลิตที่จดทะเบียนไว้

ในส่วนของตลาดฟิลิปปินส์นั้น หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดเสรีนำเข้าข้าวมาเป็นเวลากว่า 6 เดือนแล้ว ทำให้มีการนำเข้าข้าวจำนวนมากส่งผลให้อุปทานข้าวในประเทศในขณะนี้มียังจำนวนมาก จนส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกปรับลดลงมา ทำให้เกษตรกรออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและเห็นว่าต้องลดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ซึ่งก็จะส่งผลให้การนำเข้าข้าวจากเวียดนามมีแนวโน้มลดลงด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตลาดใหม่ เช่น สหภาพยุโรป ซึ่งเมื่อเดือนก่อนได้มีการลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (the EU-Viet Nam Free Trade Agreement; EVFTA) นั้น คาดว่า จะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังตลาดสหภาพยุโรปมากขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรปได้ให้โควตานำเข้าข้าวจากเวียดนามปีละ 80,000 ตัน ในอัตราภาษี 0% ขณะที่ในปัจจุบันเวียดนามส่งออกข้าวไปยังตลาดนี้ปีละประมาณ 20,000 ตัน ที่อัตราภาษี 65-211 ยูโรต่อตัน หรือประมาณ 71.9-233.3 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในข้อตกลงระบุว่าเวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวหอมไปยังตลาดนี้ได้ปีละ 30,000 ตัน ซึ่งประกอบด้วยข้าวหอมสายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ Jasmine 85, ST5, ST20, Nàng Hoa 9, VD 20, RVT, OM4900, OM5451 และ Tài Nguyên Chợ Đào

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งออกไปยังตลาดต่างๆดีขึ้น กระทรวงการค้าได้แนะนำให้ผู้ส่งออกพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าข้าว การสร้างตราสินค้า และการมีระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วย นอกจากนี้จะต้องการทำตลาดในตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น จีน เพื่อรักษาสวนแบ่งตลาดไว้

องค์การแปรรูปทางการเกษตรและพัฒนาตลาดเกษตร (the Agro Processing and Market Development Authority; Agrotrade) รายงานว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.54 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% แต่มูลค่าลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยในช่วง 7 เดือนแรก ประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดที่จำนวนประมาณ 1.46 ล้านตัน มูลค่า 589.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 34.5% ของปริมาณส่งออกทั้งหมดของเวียดนาม ขณะที่ การส่งออกไปยังประเทศไอวอรีโคสต์ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 64.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เช่นเดียวกับประเทศ ออสเตรเลียที่มูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น 63.9% ฮองกงเพิ่มขึ้น 43.5% และซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น 31.3% อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งออกไปประเทศจีนมีจำนวนเพียงประมาณ 350,000 ตัน ลดลงถึง 66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา

สำหรับราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยของข้าวทุกชนิดในช่วง 7 เดือนแรกนั้นอยู่ที่ประมาณ 433 เหรียญสหรัฐฯต่อ ตัน ลดลงประมาณ 14.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2562 เวียดนามส่งออกข้าว 641,616 ตัน ลดลง 12.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 754,757 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลง 2.68% เมื่อเทียบกับเดือน มิถุนายน 2562 ที่ส่งออกจำนวน 659,273 ตัน โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออก ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 283,893 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 1,731 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 20,015 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 2,294 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 25,091 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 27,375 ตัน ข้าวหอม จำนวน 235,622 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 45,595 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย ตลาดเอเชีย จำนวน 407,896 ตัน ตลาดแอฟริกา 152,728 ตัน ตลาดยุโรปและกลุ่ม CIS จำนวน 10,957 ตัน ตลาดอเมริกา จำนวน 30,699 ตัน ตลาดออสเตรเลียจำนวน 36,161 ตัน และตลาดอื่นๆ 3,175 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กรกฎาคม) เวียดนามส่งออกข้าวรวม 4,187,979 ตัน ลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.42 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออก ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 2,038,106 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 17,479 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 101,372 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 121,590 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 55,837 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 233,204 ตัน ข้าวหอมจำนวน 1,374,698 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 245,693 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่าง ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 2,977,941 ตัน ตลาดแอฟริกา 721,071 ตัน ตลาดยุโรปและกลุ่ม CIS จำนวน 61,032 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 321,444 ตัน ตลาดออสเตรเลียจำนวน 97,361 ตัน และตลาดอื่นๆ 9,130 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2562 มีจำนวน 34,032 ตัน เพิ่มขึ้น ประมาณ 28.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,475 ตัน ในเดือนกรกฎาคม 2562 แต่ลดลงประมาณ 23.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,558 ตัน ในเดือนสิงหาคม 2561 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนสิงหาคม 2562 ประกอบด้วยข้าวหอม เกรด Premium เช่น Phka Rumduol / Phka Malis จำนวน 12,268 ตัน ข้าวหอมอื่นๆ เช่น Senkraob, Neang Suay จำนวน 14,814 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 6,852 ตัน และข้าวนี้เมล็ดยาวจำนวน 98 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-สิงหาคม) กัมพูชาส่งออกข้าว 342,045 ตัน เพิ่มขึ้น ประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 341,638 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง 8 เดือนแรก ประกอบด้วยข้าวหอมเกรด Premium เช่น Phka Rumduol / Phka Malis จำนวน 158,722 ตัน

(ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวหอมอื่นๆ เช่น Senkraob, Neang Suay จำนวน 127,851 ตัน (เพิ่มขึ้น 46.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 50,290 ตัน (ลดลง 21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) และข้าวนี้เมล็ดยาวจำนวน 5,182 ตัน (ลดลง 76.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)

สำหรับประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวไปในช่วง 8 เดือนแรกของปี ประกอบด้วยประเทศจีนมากที่สุด จำนวน 126,380 ตัน (เพิ่มขึ้น 69.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศฝรั่งเศส 47,631 ตัน (ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศมาเลเซีย 15,542 ตัน (ลดลง 36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12,824 ตัน (ลดลง 23.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) นอกจากนี้ยังส่งไปยังประเทศสเปน 8,714 ตัน และประเทศเยอรมนี 6,321 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดย 8 เดือนแรกปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป 120,061 ตัน ลดลง 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยข้าวกัมพูชามีสัดส่วนทางการตลาดลดลงในสหภาพยุโรปอยู่ที่ 35% จากก่อนหน้าที่ 52%

ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าว 626,225 ตัน ลดลง 1.48% เมื่อเทียบกับ 635,679 ตัน ในปี 2560 โดยส่งออกข้าวหอมทุกชนิด (Fragrant Rice) รวม 493,597 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 25.27% เมื่อเทียบกับ 394,027 ตัน ในปี 2560 ส่วนการส่งออกข้าวขาว (White Rice) มี 105,990 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 32.34% เมื่อเทียบกับ 156,654 ตัน ในปี 2560 และข้าวนี้ (Parboiled Rice) 26,638 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 68.66% เมื่อเทียบกับ 84,998 ตัน ในปี 2560

สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ในปี 2561 ประกอบด้วยตลาดสหภาพยุโรป 269,127 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 2.77% เมื่อเทียบกับ 276,805 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยตลาดอาเซียน 102,946 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 100.58% เมื่อเทียบกับ 51,325 ตัน ในปี 2560 ตลาดจีน 170,154 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 14.86% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 และตลาดอื่นๆ 83,998 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 22.0% เมื่อเทียบกับ 107,692 ตัน ในปี 2560

ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 170,154 ตัน ลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับ 199,857 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 86,050 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับ 77,363 ตัน ในปี 2560 มาเลเซีย 40,861 ตัน เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับ 38,360 ตัน ในปี 2560 โปแลนด์ 23,142 ตัน ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับ 44,023 ตัน ในปี 2560 เนเธอร์แลนด์ 26,714 ตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับ 27,175 ตัน ในปี 2560 สหราชอาณาจักร 18,178 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับ 26,775 ตัน ในปี 2560 กาบอง 33,060 ตัน เพิ่มขึ้น 34.0% เมื่อเทียบกับ 24,677 ตัน ในปี 2560 ส่วนประเทศอื่นๆที่กัมพูชาส่งออกในปี 2561 เช่น เวียดนาม 26,712 ตัน ไทย 23,816 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) กำลังวางแผนที่จะใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff measures; NTMs) เช่น การกำหนดมาตรฐานทางสุขอนามัย เพื่อจำกัดการนำเข้าข้าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่กำลังเผชิญกับภาวะราคาข้าวเปลือก (farm-gate paddy prices) ตกต่ำจากการที่มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรกำลังพิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าสารตกค้างต่ำสุด (the maximum residue limit for pesticide) ของสารเคมีปราบศัตรูพืชให้มีค่าใกล้เคียงระดับ 0 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรกำลังวางแผนที่จะเข้มงวดกฎระเบียบสำหรับการออกเอกสารด้านสุขอนามัยพืช (SPS import clearance; IC) ของผู้ที่ขออนุญาตนำเข้าข้าว ซึ่งกระทรวงเกษตรอาจมีการขอเอกสารการรับรองความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องด้วย

ในขณะที่หอการค้าเกษตรและอาหารแห่งฟิลิปปินส์ (the Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. (Pcafi)) ระบุว่ากระทรวงเกษตรควรสั่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพืช (the Bureau of Plant Industry; BPI) ดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะออกเอกสารให้แก่ผู้ที่ขออนุญาตนำเข้าข้าว ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากระทรวงเกษตรกำลังทำการศึกษาดูถึงความเป็นไปได้ของการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า เช่น มาตรการป้องกันพิเศษ (special safeguards) เพื่อคัดกรองการนำเข้าข้าวด้วย

ขณะที่เดียวกันมีรายงานว่า กระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) กำลังวางแผนที่จะใช้มาตรการทางภาษีเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าวที่นำเข้า (safeguard duty on rice imports) ซึ่งกระทรวงเกษตรเห็นด้วยที่จะเรียกใช้พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ (Republic Act; RA) ฉบับที่ 8800 หรือพระราชบัญญัติมาตรการปกป้อง (the Safeguard Measures Act) เพื่อกำหนดมาตรการทางภาษีในอัตรา 30-80% สำหรับข้าวที่นำเข้าเกินกว่าปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ (the minimum access volume; MAV) ซึ่งกำหนดไว้ที่ 350,000 ตัน

โดยมีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกำลังพิจารณากำหนดอัตราภาษีชั่วคราวสูงถึง 30% เป็นเวลาหนึ่งปีสำหรับการนำเข้าที่เกินกว่าระดับ MAV ซึ่งภาษีนี้จะคิดเพิ่มจากอัตราภาษีนำเข้าปกติที่กำหนดไว้ที่อัตรา 35% ภายใต้กฎหมายการค้าข้าว (the rice tariffication law)

ทั้งนี้ แนวคิดที่จะใช้มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การนำเข้าข้าวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวในประเทศและเกษตรกรที่ปลูกข้าว เนื่องจากในขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยได้ปรับตัวลดลงถึง 16% หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดเสรีนำเข้าข้าวซึ่งทำให้มีการนำเข้าข้าวราคาถูกลงจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 2.13384 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 67 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 18.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.62525 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 40.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.52076 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.41603 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 355.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.10115 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี

ที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 21.61% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 14 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 10.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.51692 ล้านตัน เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.88015 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 30.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.6732 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 41.25% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 28 วัน) แต่ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.09967 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.79266 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.74638 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 37.15% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 25 วัน) แต่ลดลง 21.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.00866 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

จีน

ศาสตราจารย์หยวน หลง ผิง (บิดาแห่งข้าวไฮบริด) กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมงานของเขาสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่อาจจะให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 2.88 ตัน (ประมาณ 18 ตันต่อเฮกตาร์) ซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวภายในเดือนหน้า

ทั้งนี้ หลังจากที่กระทรวงเกษตรของจีน (China's Ministry of Agriculture) ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม (super-hybrid rice) เมื่อปี 1996 ทีมงานของเขาถือประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นมาถึง 5 ครั้ง นับตั้งแต่ที่ระดับ 1.68 ตันต่อไร่ (ประมาณ 10.5 ตันต่อเฮกตาร์) ระดับ 1.92 ตันต่อไร่ (ประมาณ 12 ตันต่อเฮกตาร์) ระดับ 2.16 ตันต่อไร่ (ประมาณ 13.5 ตันต่อเฮกตาร์) ระดับ 2.4 ตันต่อไร่ (ประมาณ 15 ตันต่อเฮกตาร์) และระดับ 2.64 ตันต่อไร่ (ประมาณ 16.5 ตันต่อเฮกตาร์)

ทั้งนี้ การเก็บเกี่ยวข้าวลูกผสมที่มีการพัฒนาครั้งล่าสุดที่มีการปลูกในแปลงทดลองที่เมืองฉางซา (Changsha) มณฑลหูหนาน (Hunan) ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตสูงเป็นประวัติการณ์

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลปี 2017-2018 ได้ประมาณ 7,131 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 409,827 ตัน (คิดเป็น 1.74% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 2,640 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 369 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะที่ การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถขายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลปี 2017-2018 ได้ประมาณ 6,289 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 403,141 ตัน (คิดเป็น 1.56% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 2,640 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กรมศุลกากรจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา (ข้อมูลเบื้องต้น) มีประมาณ 248,000 ตัน มูลค่าประมาณ 90.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลงประมาณ 27.6% และมูลค่าลดลง 25.45% เมื่อเทียบกับ

เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 342,548 ตัน มูลค่าประมาณ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปริมาณลดลง 3.87% และมูลค่าลดลง 3.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 258,000 ตัน มูลค่า 87.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งออกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (สิงหาคม 2561)

ในช่วง 8 เดือนแรกปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม) จีนส่งออกข้าว (ข้อมูลเบื้องต้น) ประมาณ 2.061 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 770.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 71.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 1.202 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 510.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) ในวันที่ 27 กันยายน 2562 นี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 25,000 ตัน

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 9,376 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากไทยจำนวนรวม 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม-25 กันยายน 2562 และข้าวเหนียวเมล็ดยาวจากไทย (Long grain sticky rice) 2,176 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 9 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวไทยจำนวนรวม 9,376 ตัน มีราคาเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) อยู่ที่ 62,849 เยนต่อตัน หรือประมาณ 581 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 67,877 เยนต่อตัน หรือประมาณ 627 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลแบบ SBS จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP (CPTPP simultaneous buy and sell (SBS) tender) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งกำหนดจะนำเข้าข้าวจำนวน 1,000 ตันด้วย

ทั้งนี้ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงเนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง แม้ว่าความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกาจะยังคงมีทิศทางที่ดีก็ตาม โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 369-374

เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลง 4-5 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 374-378 เหรียญสหรัฐต่อดันเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบปีนี้ที่ระดับ 72.4 รูปีต่อเหรียญสหรัฐฯ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรก (เมษายน-กรกฎาคม 2019) ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 3.141831 ล้านตัน ลดลงประมาณ 26.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.271932 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา (2018/19) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมัติประมาณ 1.434940 ล้านตัน ลดลงประมาณ 9.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.577105 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติมีจำนวนประมาณ 1.706891 ล้านตัน ลดลงประมาณ 36.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.694827 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออก ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 มีประมาณ 2.258 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 20.72% เมื่อเทียบกับ 2.848 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยข้าวบาสมัติมีมูลค่าส่งออกประมาณ 1.563 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 9.23% เมื่อเทียบกับ 1.722 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติมีมูลค่าส่งออกประมาณ 0.695 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 38.28% เมื่อเทียบกับ 1.126 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019/20 ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 407 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลงประมาณ 2.63% เมื่อเทียบกับ 418 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมัติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,089 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลงประมาณ 0.27% เมื่อเทียบกับ 1,092 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 11.949 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.875 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2017/18) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมัติประมาณ 4.415 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.057 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติมีจำนวนประมาณ 7.534 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 8.818 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออกในปีงบประมาณ 2018/19 มีประมาณ 7.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับ 7.807 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้าวบาสมัติมีมูลค่าส่งออกประมาณ 4.713 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 13.02% เมื่อเทียบกับ 4.170 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติมีมูลค่าส่งออกประมาณ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 17.52% เมื่อเทียบกับ 3.637 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2018/19 ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 398 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลงประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับ 412 เหรียญสหรัฐต่อดันในปีงบประมาณที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมัติราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,067 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.79% เมื่อเทียบกับ 1,028 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

วงการค้าคาดว่า การส่งออกข้าวของอินเดียในปี 2019 นี้จะมีปริมาณต่ำสุดในรอบ 7 ปี เนื่องจากผลกระทบหลายด้าน เช่น ความต้องการนำเข้าข้าวที่ลดลงของประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ และรัฐบาลอินเดียมีนโยบายเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำจากเกษตรกรที่อาจส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของอินเดียเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งวงการค้าข้าวคาดว่าในปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) อินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10-11 ล้านตัน

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา มีประมาณ 228.56 ล้านตันลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 สัปดาห์

การเพาะปลูกฤดูพืชในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crops) ในขณะนี้ มีประมาณ 643.43 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ถั่วลิสง และอื่นๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 ประเทศอินเดียมีระดับปริมาณน้ำฝนทั้งประเทศอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1% โดยพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติประมาณ 16% และ 11% ตามลำดับ ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 6% และ 20% ตามลำดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้คำจำกัดความของปริมาณฝนในระดับปกติ หรือค่าเฉลี่ย ของฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมที่ระดับ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี ที่ 89 เซนติเมตรหรือประมาณ 35 นิ้ว) โดยก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดว่าจะในวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif ปีการตลาด 2018/19 (Kharif marketing season (KMS) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562) ได้แล้วประมาณ 44.033 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab จำนวน 11.334 ล้านตัน, Telangana จำนวน 5.186 ล้านตัน, Chhattisgarh จำนวน 3.971 ล้านตัน, Haryana จำนวน 3.941 ล้านตัน, Antra Pradesh จำนวน 4.81 ล้านตัน, Odisha จำนวน 4.383 ล้านตัน, Uttar Pradesh จำนวน 3.233 ล้านตัน West Bengal จำนวน 1.721 ล้านตัน Tamilnadu จำนวน 1.258 ล้านตัน เป็นต้น โดยในปีการตลาด 2018/19 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 37 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2017/18 (1 ตุลาคม 2017-30 กันยายน 2018) ที่จัดหาได้ประมาณ 38.184 ล้านตัน (มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 37.5 ล้านตัน)

ในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) และฤดูการผลิต rabi (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ปีการตลาด 2018/19 (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) รัฐบาลกลางได้ปรับราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นและมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยรัฐบาลให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าจะทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อคำนวณจากต้นทุนการผลิต ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,166 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 162 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคา

ข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 239 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) ขณะที่รัฐบาลของแคว้น Chhattisgarh ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญได้เพิ่มราคาซื้อขายข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum paddy buying price) เป็น 2,500 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 345 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ซึ่งสูงกว่าอัตราที่รัฐบาลกลางกำหนด

สำหรับปีการการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคาซื้อขายข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support prices; MSPs) สำหรับปีการการตลาด 2019/20 (ตุลาคม-กันยายน) ขึ้นอีกประมาณ 3.7% เพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่เกษตรกรเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนการผลิต ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการต้นทุนการผลิตข้าวในปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,208 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 175 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) มาอยู่ที่ 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 263 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีที่แล้วที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นไปที่ 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 266 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีที่แล้วที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

กระทรวงการค้า (Iraq's Trade Ministry) รายงานความคืบหน้าของการเปิดการประมูลซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ (international tender) ซึ่งเปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 นั้น ปรากฏว่าการประมูลในครั้งนี้ มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายและเสนอข้าวจากหลายประเทศ โดยมีการเสนอข้าวจากประเทศปากีสถานราคาต่ำสุดที่ 432 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน CIF (a cost, insurance and freight) จำนวน 30,000 ตัน ซึ่งเสนอโดยบริษัท Saif International

ส่วนข้อเสนอจากบริษัทอื่นๆนั้น มีดังนี้

- 1.บริษัท VA Trading เสนอข้าวจากประเทศอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 541.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศอาร์เจนติน่าหรืออูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 551.45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)
- 2.บริษัท ADM เสนอข้าวจากประเทศปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 546.15 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศสหรัฐฯจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 640.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)
- 3.บริษัท Olam International เสนอข้าวจากประเทศไทยจำนวน 40,000 ตัน ราคาที่ 471.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศปากีสถานจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 457.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)
- 4.บริษัท Saif International เสนอข้าวจากประเทศปากีสถานจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 432 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) (ราคาต่ำที่สุด) และเสนอข้าวจากประเทศอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 572 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)

5.บริษัท Hanalico เสนอข้าวจากประเทศอุรุกวัยจำนวน 50,000 ตัน ราคาที่ 562 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)

6.บริษัท Tiryaki เสนอข้าวจากประเทศบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 554.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)

7.บริษัท Amer Shan เสนอข้าวจากประเทศอินเดียจำนวน 40,000 ตัน ราคาที่ 555 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) เสนอข้าวจากประเทศอุรุกวัยหรืออาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ราคา 620 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 605 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)

8.บริษัท Glencore เสนอข้าวจากประเทศอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 555 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 573 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)

9.บริษัท Hakan: เสนอข้าวจากประเทศไทยจำนวน 30,000-60,000 ตัน ราคาที่ 472.13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)

10.บริษัท Canadian Agriculture เสนอข้าวจากประเทศอุรุกวัยจำนวน 90,000 ตัน ราคาที่ 588 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศปารากวัยจำนวน 90,000 ตัน ราคาที่ 554 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)

ทั้งนี้ การประมูลเพื่อซื้อข้าวจากประเทศใดก็ได้ (international tender) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งกระทรวงการค้าเปิดประมูลซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ (international tender) โดยเปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 7 เมษายนนั้น ปรากฏว่ารัฐบาลอิตาลีตกลงซื้อข้าวจากบราซิลจำนวนรวม 60,000 ตัน (2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน) ที่เสนอโดยบริษัท Tiryaki ที่ราคา 549 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF (cost, insurance and freight basis)

การประมูลในครั้งนั้น มีผู้ยื่นเสนอราคาหลายราย โดยเป็นข้าวจากหลายๆประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าวจากประเทศในแถบภูมิภาคอเมริกาใต้ ประกอบด้วย 1.บริษัท Olam International เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ราคา 455.68 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน บริษัท VA Trading เสนอข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 479.79 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 2.บริษัท ADM เสนอข้าวสหรัฐฯจำนวน 40,000 ตัน ราคา 585 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จำนวน 2 ล็อต 3.บริษัท Olam International เสนอข้าวบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคา 549.87 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 509.67 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 4.บริษัท Saif International เสนอข้าวอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ราคา 579 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 570 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 5.บริษัท Hanalico เสนอข้าวอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ราคา 579.25 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวอุรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ราคา 590 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 6.บริษัท Tiryaki เสนอข้าวบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคา 549 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 7.บริษัท Mazaya เสนอข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 464 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 466 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐบาลอิตาลีได้ตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯ (U.S. white rice) จำนวน 60,000 ตัน จากบริษัท ADM และ Supreme Rice รายละ 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 629 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF จากการประมูลที่กำหนดจะซื้อเฉพาะข้าวจากสหรัฐฯ ตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ที่ทั้งสองประเทศทำไว้ก่อนหน้านี้ และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม

2562 อีรักก็ได้ตกลงซื้อข้าวสหรัฐอเมริกาจำนวน 120,000 ตัน จากบริษัท ADM จำนวน 60,000 ตัน และ Supreme Rice จำนวน 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 584 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CIF ด้วย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานธัญพืชของอีรักได้ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวนประมาณ 120,000 ตัน โดยใช้วิธีเจรจาซื้อตรงจากบริษัท Vinafood 1 ของเวียดนาม ทั้งนี้ อีรักไม่ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยหันมาใช้วิธีการเจรจาซื้อตรงแทน ซึ่งเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาทางการอีรักได้เจรจาซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า รัฐบาลไนจีเรียจะปิดพรมแดนทางตะวันตกบางส่วนที่ติดกับประเทศเบนิน เพื่อควบคุมการลักลอบขนข้าวซึ่งกำลังคุกคามความพยายามของประเทศในการเร่งการผลิตในประเทศ ซึ่งรัฐบาลต้องการให้ไนจีเรียมีข้าวที่พอเพียง จึงกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้า

ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Muhammadu Buhari ได้นำนโยบายเข้มงวดการนำเข้าข้าวมาใช้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการนำเข้าเพื่อกระตุ้นการผลิตในประเทศและเพื่อเพิ่มทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Muhammadu Buhari ยังกล่าวอีกว่าจะมีการประชุมกับประเทศเบนินและไนเจอร์ประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของไนจีเรียเพื่อกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการลักลอบขนข้าวข้ามชายแดน ซึ่งรัฐบาลระบุว่า การนำเข้าข้าวและข้าวสาลีของไนจีเรียมีมูลค่าประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี ขณะที่ประชาชนกว่า 190 ล้านคนพึ่งพาการนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความสามารถในการผลิตข้าวมีจำกัด

เมื่อต้นเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดี Muhammadu Buhari ได้สั่งการธนาคารกลางให้หยุดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรของประเทศ

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-27 สิงหาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 18,222 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-27 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-2 กันยายน 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 193,392 ตัน เพิ่มขึ้น 27.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 115,137 ตัน ลดลง 37.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,276 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 42,890 ตัน ลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,233 ตัน ลดลง 24.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,176 ตัน เพิ่มขึ้น 31.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 152,733 ตัน ลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 108,946 ตัน เพิ่มขึ้น 81.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 88,649 ตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 24,983 ตัน ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,216 ตัน เพิ่มขึ้น 22.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-27 สิงหาคม 2562 มีการส่งออก 233,633 ตัน ลดลง 20.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 293,719 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 196,832 ตัน ลดลงประมาณ 23.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 257,782 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 36,800 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,937 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,308 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-27 สิงหาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 118,223 ตัน โปรตุเกส 34,842 ตัน สเปน 32,511 ตัน กรีซ 24,225 ตัน บัลแกเรีย 8,470 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,827 ตัน โปแลนด์ 2,506 ตัน โรมาเนีย 1,434 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

อูรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม 2019) อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 537,675 ตัน มูลค่าประมาณ 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 109,627 ตัน ข้าวกล้อง 61,458 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 291,043 ตัน และข้าวหัก 75,548 ตัน โดยประเทศเม็กซิโกเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดมีจำนวน 107,313 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 96,844 ตัน ประเทศบราซิล 65,634 ตัน ประเทศเคนกา 54,879 ตัน ประเทศเวเนซุเอลา 54,599 ตัน ประเทศคอสตาริกา 32,617 ตัน ประเทศคิวบา 29,048 ตัน ประเทศตุรกีจำนวน 22,527 ตัน ประเทศเบลเยียม 20,890 ตัน ประเทศเซียร์ราลีโอน 15,325 ตัน ประเทศสหราชอาณาจักรจำนวน 6,883 ตัน และประเทศอื่นๆ 31,116 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2018 ที่ผ่านมา อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 845,758 ตัน มูลค่าประมาณ 397 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 67,531 ตัน ข้าวกล้อง 99,328 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 614,802 ตัน และข้าวหัก 64,096 ตัน โดยประเทศอิรักเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 218,300 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 176,960 ตัน ประเทศบราซิล 76,657 ตัน ประเทศเม็กซิโก 80,898 ตัน ประเทศเวเนซุเอลา 76,694 ตัน และประเทศเซียร์ราลีโอน 41,149 ตัน

ที่มา Oryza.com